

Số: /BC-UBND

Dương Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tiến độ giải phóng mặt bằng**  
**Dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá**

Kính gửi: UBND thị xã Mỹ Hào.

Thực hiện Kế hoạch số 217 /KH-UBND ngày 16/10/2023 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc “Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá trên địa bàn các phường, xã: Phan Đình Phùng, Cẩm Xá, Dương Quang và Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào”.

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào tại cuộc họp giao ban với Chủ tịch UBND xã, đơn vị GPMB và Trung tâm phát triển quỹ đất.

Ngày 08/11/2024 UBND xã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất cùng các hộ có diện tích đất thu hồi thực hiện dự án Xây dựng đường giao thông và kè sông Bần - Vũ Xá tổ chức cuộc họp. Tại cuộc họp Trung tâm phát triển quỹ đất cùng UBND xã đã tuyên truyền, vận động và đề nghị các hộ cho mượn mặt bằng trước để thi công theo tiến độ, sau đó sẽ tổ chức chi trả tiền hỗ trợ, đền bù cho các hộ cho các hộ có diện tích thu hồi. Các hộ cơ bản đã nhất trí với đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất. Tại buổi làm việc hộ ông Vũ Đình Lục, địa chỉ thôn Lê Xá có ý kiến: Trước đây gia đình ông Lục được chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 28/01/2003 của UBND huyện Mỹ Hào (nay là thị xã Mỹ Hào) về việc phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, diện tích được giao là 3.405m<sup>2</sup>. Diện tích hiện trạng trên bản đồ địa chính năm 2018 của gia đình 2.538 m<sup>2</sup>. Như vậy là còn thiếu, không đúng theo Quyết định chuyển đổi.

Ông Lục có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền về đo đạc lại diện tích, xác định mốc giới thửa đất; đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Dương Quang cắm mốc giải phóng mặt bằng trên phần đất của hộ gia đình ông Lục để gia đình được biết. Gia đình nhất trí với phương án cho đơn vị thi công mượn trước mặt bằng để thi công công trình.

Trong thời gian tới UBND xã sẽ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành đạc lại diện tích, xác định mốc giới thửa đất của hộ gia đình ông Lục để hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ công trình.

UBND xã Dương Quang trân trọng báo cáo UBND thị xã về công tác thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bàn - Vũ Xá trên địa bàn xã./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Quang Sáng**